
 
แบบฟอร์ม ITA.SRU – O20 

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 13/2567 วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2567  
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : 
    1. พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา 
    2. พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  
    3. ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ
วัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : คณะกรรมการสภาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 8 คน เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนีค้รบทุกคน ประกอบด้วย 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน 
1. ศ.ดร.จิติ หนูแก้ว สถานที่ทำงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2. รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
3. รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาการ

จัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
4. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
5. ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทาง

ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

6. ดร.เสรี นนทสูต ิ - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ 
- กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การ
มหาชน) (สพพ.) 

7. นายมนูญ สรรค์คุณากร - ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล 
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
- ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัทปูนซิ
เมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
- คณะกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์ และกรรมการสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย  

8. นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
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ผลจากการมีส่วนร่วม :  
    1. พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา  
        ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้นำเสนออนุมัติการ
ให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน 305 ราย และประกาศนียบัตรจำนวน 44 ราย 
และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้นำเสนอระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 
150 ราย ต่อสภาวิชาการ 
        มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 305 
ราย และประกาศนียบัตรจำนวน 44 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 150 ราย ตอ่สภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาการให้ปริญญา 
        โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
        1. ระดับปริญญาตรี  
            1.1 ให้ตัดคำว่า “ให้” ออก ในบัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญาและ
อนุปริญญา และบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา โดยตัดออกทุกหน้า 
            1.2 ปรับปรุงแก้ไขหัวเอกสารให้ถูกต้อง โดยแก้ไขจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี เป็น การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่.. วันที่... 
        2. ระดับบัณฑิตศึกษา  
            2.1 ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 1 ให้ระบุในวงเล็บ หลังสาขาวิชาของแต่ละ
หลักสูตร โดยให้ระบุว่าเป็นนักศึกษา (ภาคพิเศษ)   
            2.2 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 

    2. พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  
        ผศ.ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ธุวพล ทองอินทราช             
เป็นผู้นำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง ต่อสภาวิชาการ  
         โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง 
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็นอาจารย์ ดร.มาดล จรูญรัตน์ และปรับรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์   
เผือกคง ออกจาก อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566          
        มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ของหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ต่อสภามหาวิทยาลัย กรณีขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็น
อาจารย์ ดร.มาดล จรูญรัตน์ และปรับรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ออกจากอาจารย์ประจำ
หลักสูตร      

 โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ตัดผลงานวิจัยและบทความวิจัย ลำดับที่ 1 และ 2 ออก 

2. การเขียนผลงานวิจัย ควรเขียนบรรณานุกรมแบบ APA   
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    3. ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ
วัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
        ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ 
ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณ ณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ในการ
ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แด่พลเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา           

มติที่ประชุม 
สภาวิชาการมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แด่พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์    
ราชกัญญา เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
          โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบหลักการเขียน ประวัติ แยกเป็นส่วน ๆ เช่น คุณสมบัติที่ควรได้ปริญญา ด้านคุณธรรม
ต่าง ๆ โดยเขียนแยกเป็นแต่ละประเด็น  

 2. มอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์ประสานไปยังส่วนกลางในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน      

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงานของหน่วยงาน : ดังนี้ 
1. ปรับแก้ไขข้อความบนหัวของบัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปรับ

เพ่ิมเติมข้อความหลังสาขาวิชาของแต่ละหลักสูตร ของระดับบัณฑิตศึกษา โดยระบุในวงเล็บ เป็นนักศึกษา 
(ภาคพิเศษ) และปรับแก้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญา 
     2. ปรับแก้ไขการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดย
ตัดผลงานวิจัยและบทความวิจัยออกบางส่วนที่ระบุไปเกินเกณฑ์ที่กำหนด และปรับวิธีการเขียนผลงานวิจัย 
โดยการเขียนบรรณานุกรมเป็นรูปแบบ APA ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 3. ในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แดพ่ลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไดม้ีการตรวจสอบหลักการเขียน ประวัติ โดยแยกเป็นแต่ละประเด็น 
และประสานข้อมูลไปยังส่วนกลางเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  
เอกสารประกอบการดำเนินงาน :  
1. รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 13/2567 
2. ภาพประกอบในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 13/2567 

      
ผู้รายงาน : นางอุบลรัตน์  ศิริพันธุ์. ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก 

               วัน/เดือน/ปี : .9 ธันวาคม พ.ศ.2567.. 
 



๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


